
"บิ๊กหนุ่ย"กำชับคุรุสภาที่พึ่งครู สั่งเดินหน้าคิดผลิตครูระบบปิด
นำเสนอเมื่อ : 3 ต.ค. 2559

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว
ๆ นี้ ตนได้เข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอรับนโยบาย ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)
ได้ฝากเรื่องของความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และการทำให้สภาวิชาชีพเป็นที่พึ่งของสมาชิกคุรุสภาได้อย่างแท้จริง
และปัญหาอะไรที่ค้างอยู่ให้เร่งแก้ไข รวมถึงให้คุรุสภาเข้าไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
(สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในการจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการการผลิตครูระบบปิด คือ ต้องการบรรจุเท่าไรก็ผลิตตามจำนวนนั้น
โดยขณะนี้ สพฐ.มีข้อมูลอยู่แล้วว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าต้องการครูเท่าไรและจะบรรจุลงในพื้นที่ใดบ้าง ดังนั้น
คุรุสภาจะไปร่วมกับคณะกรรมการชุดนี้ที่มี สกอ.เป็นเจ้าภาพหลักอยู่

 ด้าน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดศธ. กล่าวว่า ตนได้ฝากงานดร.สมศักดิ์ใน 7 ประเด็น คือ
1.นำระบบทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในปี 2561
2.การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรเพื่อประกอบวิชาชีพครู
3.การลดใช้เอกสารในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4.ระบบสะสมคะแนนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 5.ระบบชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
6.จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 7.การสร้างเวทีสภาครู
เพราะการมีเวทีสภาครูจะทำให้ครูได้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่าอยากให้ ศธ. ทำให้อะไรให้
หรือเมื่อมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครูก็ให้มาช่วยกันคิดและพัฒนาร่วมกัน ซึ่งตนเชื่อว่า ดร.สมศักดิ์
จะทำงานเรื่องวิชาชีพครูได้เป็นอย่างดี.
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